

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 31.25 บาท ทรงตัวในทางแข็งค่า กรอบ 31.25-31.35 บาท

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.25 บาท แข็งค่าขึ้นในรอบ 1 สัปดาห์ และแข็งค่าจากช่วงปิด
สิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.30 บาท แนวโน้มทรงตัวในทิศทางแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 31.25-31.35 บาท

*นายจิตพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า สำหรับวันนี้เรื่อง
ตลาดต้องติดตามคือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ครั้งนี้เชื่อว่า
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% โดยมีมติเป็น "เอกฉันท์" เรามองว่าธปท.เลือกที่จะใช้การปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑ์การเงิน เพื่อปรับสมดุลย์ตลาดแทนอัตราดอกเบี้ย จึงมีความเป็นไปได้มากกว่าธปท.จะไม่ขยับดอกเบี้ย
นโยบายจากระดับปัจจุบัน อย่างน้อยถึงปลายช่วงครึ่งแรกของปี

เขากล่าวว่า ในส่วนของค่าเงินบาทอาจแกว่งตัวตามทิศทางนโยบายการเงินบ้าง เนื่องจากในระยะสั้นยังคงมี
ความกังวลว่าธปท.อาจจะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินบาทที่แข็งค่า เราเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น และ
ธปท.ควรย้ำมุมมองเดิมว่าความเคลื่อนไหวของเงินบาทยังสอดคล้องกับสกุลเงินภูมิภาค คาดกรอบวันนี้ 31.25-
31.35 บาท

ในคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินยังคงสดใส ดัชนี S&P500 ปรับตัวบวกขึ้น 0.5% พร้อมกับหุ้นยุโรปที่ทั้งดัชนี
Stoxx50 และ DAX ของเยอรมันปรับตัวขึ้นได้ในระดับ 1.5 ถึง 1.7% ในขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ย่อตัว
ลงแตะระดับ 2.69% ก่อนประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะขึ้นกล่าวปราศรัยประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่
รัฐสภาอเมริกัน และฝ่ายตุลาการ หรือ State of the Union 9 โมงเช้าวันนี้ตามเวลาไทย

ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนอกภาคการผลิตในสหรัฐ (ISM non-Manufacturing
PMI) ปรับตัวลงมาที่ระดับ 56.7จุดในเดือนมกราคม จากแรงดันของการปิดที่ทำการของภาครัฐ และการค้าที่
ชะลอตัว แมื่อดัชนีดังกล่าวจะสวนทางกับภาคการผลิต (Manufacturing) ที่ล่าสุดปรับตัวขึ้นมาตามสภาพอากาศที่
ดีขึ้นจากเดือนธันวาคมแล้ว แต่ก็ถือว่ายังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.07 วานนี้ 95.83

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 362.66 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,643.12 ล้านบาท

*ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.303 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM
DAILY
NEWS